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เยีย่มเพ่ือน เยือนมิตร ชวนคิด ต่อยอด 

โดย อ าพล จินดาวฒันะ 

 

บนัทึกการเย่ียมพ้ืนท่ีเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู ้แสวงหาแนวทางหนุนเสริมและต่อยอดงานพฒันา

นโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ โดยใชเ้คร่ืองมือตามพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ 

 

๘. อุดรธานี (๗สค.๕๕) 

๘.๑ เย่ียมบา้นเก่า 

 อดุรธานีเป็นจังหวดัใหญ่ของภาคอสีานตอนบน ผมเคยไปเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวดัทีน่ั่น

เมือ่ปลายปี ๒๕๓๓-๒๕๓๕ สมยันั้นม ี๒๒อ าเภอ ประชากรเกือบ ๒ ล้านคน เมือ่แยกอ าเภอหนองบัวล าภู

ออกไปเป็นจังหวดั อดุรธานีกเ็หลือประชากรประมาณ ๑.๕ ล้านคน ใน ๒๐อ าเภอ 

 ผมชอบท างานที่อดุรธานีมาก เพราะเป็นจังหวดัทีส่งบ ความเป็นอยู่เป็นไปอย่างสบายๆ บ้านพกั

ของสาธารณสขุจังหวัดอยู่ติดหนองประจักษ์ ซึ่งเป็นพื้นทีส่าธารณะขนาดใหญ่ทีส่วยงามมาก เย็นวนัไหนที่

ไม่ติดงานค ่ามดืมาก ผมกไ็ด้วิ่งออกก าลังกายรอบหนองประจักษ์ มคีวามสุขมาก 

 ต้นปี๒๕๓๔ ทีร่ิมหนองประจักษ์ ลูกสาวคนโตเพิ่งอายุได้ไม่กีเ่ดอืน 

 ปลายปี ๒๕๓๔ ผมไปเรียนต่อทีเ่บลเยี่ยม พอเรียนจบกลับมาในปี ๒๕๓๕ ก็ได้รับค าสั่งให้ย้าย

กลางอากาศเข้าไปท างานในกระทรวงสาธารณสขุ เลยไม่ได้กลับไปท างานต่อที่อดุรธานี  

 เช้าวนัที่ ๗ สงิหาคม ๒๕๕๕ ผมไปวิ่งออกก าลังกายรอบหนองประจักษ์เพื่อร าลึกถึงความหลัง 

เห็นบ้านพกันายแพทย์สาธารสขุจังหวดัถูกทิ้งร้าง เพราะนพ.สสจ.คนปัจจุบันคือ คุณหมอสัญชัย ปิยะ

พงษ์กุล หมอใหญ่ตวัเล็ก มบ้ีานพักส่วนตวัทีอุ่ดร จึงไม่ได้อยู่บ้านพกัประจ าต าแหน่ง 
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สมยัที่ผมเป็นนพ.สสจ. คุณหมอสัญชัย เป็นผอ.รพ.หนองหาน เป็นคนมีมนุษยสัมพนัธด์ีมาก 

ท างานขยันขนัแข็ง เป็นทีร่ักของทุกๆคน เป็นแพทย์รุ่นน้องผม ๑ ปี ถอืว่าอาวุโสสงู อีกปีเดยีวกจ็ะ

เกษียณอายุราชการแล้ว 

คุณหมอสญัชยั 

  

ทมีงานทีส่สจ.อดุรธานี กย็ังพอมคีนเก่าทีเ่คยท างานร่วมกนัมาในอดตีอยู่บ้างพอสมควร แต่ส่วน

ใหญ่เป็นคนใหม่ทีผ่มไม่คุ้นเคยแล้ว 

ตวัเมืองอดุรธานีวนันี้ เปลี่ยนไปมาก บ้านเรือนเพิ่มมากขึ้น เห็นบ้านจัดสรรหลายแห่ง มีโรงแรม

ใหญ่ มศีนูย์การค้าหร ูใหญ่โตมาก ไม่ต่างกบัที่เห็นในกรุงเทพ กลายเป็นศนูย์กลาง(Hub)ของจังหวดัและ

ประเทศแถบนี้ ไปแล้ว ทราบว่าคนจากประเทศลาวมาเทีย่วและซื้ อข้าวของที่ศนูย์การค้ากลางเมืองอุดรธานี

หนาแน่นมาก โลกาภิวัตน์ทีเ่ป็นรปูธรรมปรากฏให้เห็นกนัชดัๆ ประชาชนในอาเซียนไปมาถงึกนัอย่าง

สะดวกง่ายดายขึ้น โดยไม่ต้องรอเออซีี.กนัแล้ว 

แต่ความสงบร่มเย็นของคนไทยเรากลับเปลี่ยนไปเป็นความแตกแยกด้วยเสื้อสีต่างๆ ซึ่ งสมยัทีผ่ม

อยู่ ไม่เคยมเีรื่องเช่นนี้   

เรื่องเหมืองโปรแตชกไ็ม่เคยได้ยินในสมยันั้น แต่วนันี้  ก าลังน ามาซึ่งความคดิเห็นที่แตกต่าง และ

น ามาซึ่งความแตกแยกของคนกลุ่มต่างๆในพื้นที่ 

ปฏเิสธไม่ได้ว่า การเมอืงทีร่วมศนูย์อ านาจ การพัฒนาที่มุ่งเอาเงนิเป็นตัวตั้ง เป็นเหตสุ าคญัของ

ของความแตกแยกและปัญหาต่างๆทีก่ าลังตามมา ขนาดนายกอบจ.ยังต้องผ่านการชี้ตวัจากคนแดนไกล  

แล้วคนอุดรฯจะก าหนดอนาคตของตวัเองได้อย่างไร? (555) 

๘.๒ อุดรวนัน้ีและอนาคต 
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 ณ วนันี้  ทางการมกีารท าแผนพฒันาจังหวดัอดุรธานี พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๖ โดยก าหนดวสิยัทศัน์ว่า 

“เมืองน่าอยู่  ศูนย์กลางการคา้ แหล่งอุตสาหกรรมการเกษตร พัฒนาระบบนิเวศและธรรมชาติเพื่อการ

ท่องเทีย่ว” มีการก าหนดเป้าประสงค์ร่วม หรือเป้าหมายการพฒันา ไว้ ๑๓ ประการคอื (๑)ส่งเสริม

พฒันาการมงีานท า การค้า การลงทนุและการจ าหน่ายผลิตภัณฑชุ์มชนและท้องถิ่น (๒)เพิ่มผลผลิตสนิค้า

เกษตรและลดต้นทนุการผลิตสนิค้าทีเ่ป็นเศรษฐกจิหลักของจังหวดั (๓) เกษตรกรมอีาชพีมั่นคง พ้นจาก

ความยากจนและกลุ่มเกษตรกรมคีวามเข้มแข็ง (๔)ผลผลิตด้านการเกษตรมคีวามปลอดภัยและได้

มาตรฐานเป็นทีต้่องการของตลาด (๕)ส่งเสริมการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑท์างการเกษตรในทิศทางเกษตร

อตุสาหกรรม (๖)ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกจิการท่องเทีย่ว และการบริการเพือ่เพิ่มรายได้และกระจาย

รายได้ (๗)คนอดุรธานีมคุีณภาพ (๘)คนอดุรธานีมีสขุภาพดี (๙)ครอบครัวและชุมชนเข้มแขง็ (๑๐)

บริหารจัดการแบบบูรณาการให้สงัคมเขม็แขง็และปลอดภัย (๑๑)สร้างสังคมที่มคีวามสามคัคสีงบสุขและ

ปลอดภัย (๑๒)บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ และ(๑๓)พฒันา

ประสทิธภิาพการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ 

นายูง 

น า้โสม 
 บ้านผอื 

เพญ็  

สร้างคอม
 บ้านดุง    

ทุ่งฝน 

เมือง  
กุดจับ 

 หนองหาน 

ไชยวาน 

โนนสะอาด ศรีธาตุ
วงัสามหมอ

กู่แก้ว

พบูิลย์รักษ์

หนองคาย

สกลนคร

 ขอนแก่น

กาฬสินธ์ุ

เลย

หนองบัวล าภู

NN

 หนองววัซอ

กุมภวาปี

ก.ประจกัษ์

พืน้ที่
20 อ าเภอ  
155 ต าบล   
1,880 หมู่บ้าน

ประชากร

1,529,573 คน

ชาย  765,261 คน

หญิง 764,312  คน

ที่มา : ที่ท าการปกครองจังหวดัอุดรธาน ี   ณ  1 กรกฎาคม  2550

 หนองแสง  

 แผนที่จังหวดัอุดรธานี 

 ในแผนพัฒนานี้ ได้ก าหนดประเดน็ยุทธศาสตร์ไว้รวม ๖ ประเดน็ประกอบด้วยประเดน็ยุทธศาสตร์

(๑)ด้านการค้าการลงทนุ (๒)ด้านการเกษตร (๓)ด้านการท่องเทีย่ว (๔)ด้านสงัคมและคุณภาพชวีติ (๕)

ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม และ(๖)ด้านการบริหารจัดการจังหวดัแบบบูรณาการ 

อ่านแผนพฒันาแล้ว พบว่ามกีารเขยีนถงึทกุเรื่องไว้แล้ว แต่จะท าได้จริงแค่ไหน และประชาชนจะ

ได้มสี่วนร่วมแค่ไหน ยังไม่ค่อยแน่ใจ 

จังหวดัอดุรธานีกเ็หมอืนกบัทกุจังหวัดในประเทศไทย คอืไม่ได้อยู่โดดๆ แต่เชือ่มโยงและได้รับ

ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกรอบด้าน ไม่ว่าจะวางทศิทางการพฒันาจังหวดัไปทางไหน กระแสโลกไร้

พรมแดนก็เข้ามากระทบเต็มๆ อย่างไม่ต้องสงสยัเลย ปรากฏการณเ์ขยฝรั่งที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นอย่างมนีัย
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ยะส าคญั ปรากฏการณ์พีน้่องจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาจับจ่ายใช้สอยอย่างหนาแน่น ปรากฏการณ์

ความพยายามท าเหมอืงแร่โปแตส ฯลฯ คอืประจักษ์พยานทีเ่กดิขึ้นแล้วจริงๆ 

การก าหนดทศิทางและแผนการพัฒนาจังหวัด จึงต้องการกระบวนการและระดบัการมสี่วนร่วม

ของคนอดุรฯที่เข้มข้นและจริงจังมากขึ้นกว่าเดิมๆ  

๘.๓ การพฒันานโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ กา้วย่างของคนอุดร 

 เมือ่ปี ๒๕๔๕ ผมเคยไปร่วมสังเกตการณก์ารจัด “สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุดรธานี”เพือ่รับฟัง

ความเห็นต่อการจัดท าพ.ร.บ.สขุภาพแห่งชาต ิทีโ่รงแรมเจริญศรี แกรนด์โฮเตล็ ผมเคยน าประสบการณ์

ไปเขยีนไว้ในหนังสอื “ปฏริูปสุขภาพ ปฏริูปชีวิตและสังคม” เล่มที๑่ ว่า 

“ผูเ้ขา้ร่วมสมัชชาสุขภาพมาจากหลากหลายองค์กร เกือบ๑,๐๐๐คน มีองค์กรเจา้ภาพร่วมจดั ๗๐ 

องค์กร มีการมอบหมายใหผู้เ้ขา้ร่วมศึกษาร่างพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติมาก่อน มีการจัดคิวผูน้ าเสนอ

ความเห็นอย่างเป็นระบบ....ไม่เพียงแต่การประชุมในหอ้งเท่านัน้ ทีบ่ริเวณหนา้งานยังมีการจัดแสงดสาธิต

กิจกรรมสุขภาพจากชุมชน เพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมสมัชชาฯไดศึ้กษาเรียนรูร้่วมกนัอีกดว้ย...ผูว้า่ราชการจงัหวดัมา

เป็นประธานเปิด สาธารณสุขจงัหวดัและหน่วยงานต่างๆสนับสนุนเต็มที่ โดยภาคประชนเป็นแกน

ด าเนินการประชุม มีนักวิชาการร่วมดว้ย....ปิดทา้ยการประชุม ประธานสมัชชาสุขภาพ บอกวา่ ไม่วา่

พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติจะผ่านออกมาเป็นกฎหมายเมื่อใดหรือไม่กต็าม ภาคประชาชนและภาคีต่างๆใน

จงัหวดัอุดรธานี จะไม่หยุดอยู่แค่น้ี สมชัชาสุขภาพจงัหวดัจะท างานร่วมกนั เพื่อเคลื ่อนตัวสรา้งสุขภาพ

ดว้ยกนัต่อไป...” 

หลังจากนั้นก็มกีารพฒันากระบวนการสมชัชาสขุภาพเรื่อยมา ช่วงปี๒๕๔๙ ถงึ๒๕๕๔มกีารใช้

สมชัชาสขุภาพเป็นกระบวนการพฒันานโยบายสาธารณะเพื่อสขุภาพหลายเรื่อง หลายประเดน็ สรปุได้ดัง

แผนภาพข้างล่างนี้  
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 เมือ่เดอืนธนัวาคม๒๕๕๑ ผมไปลงนามความร่วมมือพัฒนาสมัชชาสขุภาพของจังหวดัอดุรธานีกบั

องค์กรภาคเีครือข่าย จ านวน ๒๐ องคก์ร เพื่อให้ค ามั่นสญัญากนัว่าจะใช้สมัชชาสุขภาพให้เกิดประโยชน์

แก่ประชาชนร่วมกนัต่อไป 
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ลงนามความร่วมมอื๒๕๕๑ 

 เมือ่เดอืนกนัยายน ๒๕๕๔ แกนน าสมัชชาสขุภาพจังหวดัอดุรธานีเชญิผู้น าอบต.และเทศบาลเกอืบ 

๑๐แห่งไปดูงานการจัดท า “ธรรมนูญสุขภาพพื้ นที่” ทีต่ าบลชะแล้ อ าเภอสงิหนคร จังหวดัสงขลา เพือ่น า

แนวคดิและประสบการณม์าปรับใช้และพฒันาต่อยอดทีอ่ดุรธานี ซึ่งขณะนี้ก าลังมีการแตกดอกออกผล

ตามมาเป็นธรรมนูญสุขภาพต าบล ได้แก่ ต าบลบ้านตลาด อ าเภอเมือง, ต าบลหนองอ้อ อ าเภอหนองววัซอ

,ต าบลผาสุก อ าเภอวังสามหมอ เป็นต้น  

 

 กล่าวได้ว่า การขบัเคลื่อนกระบวนการสมชัชาสขุภาพที่อดุรธานี มกีารเคลื่อนตวัมาอย่างต่อเนื่อง

โดยมีแกนน าส าคญัครบทั้ง ๓ ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ มสี านักงานสาธารณสขุจังหวัดเป็นแกนหลัก โดยมี

คุณส ารวย โยธาวิจติร (อ่ึง) หัวหน้ากลุ่มงานพฒันายุทธศาสตร์ และคุณสถิดาภรณ์ สุระถิตย์(ปุ้ย)เป็น

แกน ภาคประชาสงัคม มีทนายหญิง คุณนิสิต ศักยพนัธ์ (ดา) เป็นแกน และภาควิชาการ มี ผศ. ดร.

อัจฉรา จนิวงษ์ (แอ้) จากมหาวทิยาลัยราชภัฎเป็นแกน 

 ทั้งหมดนี้คือ “ตวัจ๊ีด” ทีร่วมกนัเป็น “ไตรพลงั” ตามยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเขยื้ อนภเูขาทีเ่ด่นชัด

มาก 
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 คุณปุ้ ย    ดร.อจัฉรา 

๘.๔ คยุกนัฉนัท์มิตร 

 บ่ายวนัที ่๗ สงิหาคม ๒๕๕๕ ทีห้่องประชุมของส านักงานสาธารณสขุจังหวดัอดุรธานี เรามีการ

ประชุมปรึกษาหารือเพื่อการต่อยอกสมัชชาสุขภาพจังหวดักนั มีตวัแทนองคก์รภาคเีครือข่ายต่างๆเข้าร่วม

ประชุมประมาณ ๕๐ คน บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกนัเอง หลายคนเป็นเพื่อนเก่ากนัมานาน 

บางคนเป็นเพื่อนใหม่ ได้แก่ พตท.บุญฤทธ์ิ ศรีวิไตร รอง.ผกก.สภ.อดุรธานี  คุณสุดา ค าสวนมอญ 

ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  คุณฐิติรัตน์ ดิศโยธิน ส านักงานพัฒนาสงัคมและความ

มั่นคงของมนุษย์จังหวดั เป็นต้น 

บรรยากาศการประชุม  

 “ตลอดเวลาหลายปีที่ท างานสนับสนุนใหเ้กิดสมัชชาสุขภาพทีอุ่ดรธานี บอกตัวเองเสมอวา่ ท าเพือ่

คนอุดร ไม่ไช่ท าเพราะเป็นหนา้ทีข่า้ราชการ เราเคยจดัสมชัชาสุขภาพ มีแม่คา้สม้ต ามาเขา้ร่วมใหค้วามเห็น

ต่อการพฒันานโยบานสาธารณะ มาตรงเวลามาก พอเทีย่งขอกลบัไปขายสม้ต า บ่ายโมงกลบัมาใหม่มาตรง

เวลาเลย ภาพทีเ่ห็นท าใหมี้ความสุขมาก มีคนเขา้ร่วมกระบวนการมากข้ึนเรื ่อยๆ ทัง้คนเก่าและคนใหม่  

 อย่างเรื ่องการท าธรรมนูญสุขภาพพ้ืนที ่ซึ่งกคื็อการท านโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในรูปแบบ

ใหม่อย่างหนึ่ง มีเจา้หนา้ทีส่ถานีอนามยัถามวา่ท าไมไม่บอกเขาบา้ง พวกเขาอยากไปสนับสนุนใหชุ้มชนท า

บา้ง พวกเขาบอกวา่ อยากกา้วขา้มงานสาธารณสุขแบบเดิมๆ อยากท าเรื ่องเดก็ เรือ่งเยาวชน เพราะมี

ประเดน็ทีเ่กีย่วกบัสุขภาพทัง้นัน้”   

คุณส ารวย โยธาวิจติร เล่าจากจากประสบการณ์ตรง 



8 
 

 คุณส ารวย    ทนายนิสติ 

 “กวา่จะเขา้ใจวา่กระบวนการสมชัชาสุขภาพคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร ตอ้งใชเ้วลาท า ใชเ้วลา

เรียนรูตั้ง้ ๔ ปี ถึงจะเขา้ใจวา่ใชป้ระโยชน์เพือ่ท านโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาวะไดจ้ริง เพราะเปิดกวา้งให้

ทกุภาคีเครือข่ายเขา้ร่วมไดม้ากทีสุ่ด แต่ทีผ่่านมาพยายามชวนภาคธุรกิจและภาคการเมืองเขา้ร่วมดว้ย แต่

ยังท าไดน้ ้อย คงตอ้งพยายามกนัต่อไป” 

คุณนิสิต ศักยพนัธ์ แสดงความเห็นไว้ 

  คุณไพบูลย์ อาจารย์ศริิรันต์ ศรีสุทธพินัธ์พร 

 “ทีผ่่านมา ภาครฐัมักจะส่งคนเปลีย่นหนา้กนัมาร่วมท างาน ท าให้ไม่ต่อเนื่อง  ตัวเองอยากร่วมงาน

สมชัชาสุขภาพมาก แมส้่วนตัวก็อยากร่วม” คุณฐิติรัตน์ ดิศโยธิน ให้ความเห็น  

 คุณจักรพนัธ์ ค าลาภ ผู้แทนนายกอบจ.อดุรธานีฝากว่า “งานสมชัชาสุขภาพควรเชือ่มกบัองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพราะมีส่วนในการท างานภาคปฏิบัติโดยตรง งานจึงจะส าเรจ็ ทางท่านนายอบจ.ยินดี

สนับสนุนเต็มที่ ไปใชไ้ดท้ัง้สถานที่และอ่ืนๆ” 
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ภาพหมู่หลังเสร็จการประชุม 

 

 คุณหมอสัญชัย กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า  

“ทีผ่่านมา สาธารณสุขสนับสนุนงานน้ีเต็มทีอ่ยู่แลว้ เพราะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาสุขภาพพี่

นอ้งคนอุดร เราตอ้งช่วยกนัท า โดยมุ่งที่ ๔ สรา้ง คือ หนึ่ง สรา้งความเขา้ใจและจิตส านึกของภาคีต่างๆ

และเจา้หนา้ที่สาธารณสุขดว้ย สอง สรา้งกลไกดูแลกระบวนการสมชัชาสุขภาพจังหวดัให้เขม็แข็งและ

ท างานต่อเนื่องได ้อาจต้องพฒันากลไกทีร่ะดบัอ าเภอดว้ย สาม สรา้งกระบวนการหรือเวทีสาธารณะหรือ

เวทีสมชัชาสุขภาพให้เกิดในหลายๆระดบั หลายๆเรื ่อง อย่างสม ่าเสมอ และ สี่ สรา้งศักยภาพทุกภาคส่วน

ทีเ่กีย่วขอ้งใหม้ากข้ึนและขยายวงออกไปเรื ่อยๆ 

เราสามารถช่วยกนัท า ช่วยกนัเติมทรัพยากรจากหลายๆแหล่งเขา้มาท างานร่วมกนั ร่วมกนั

ขบัเคลือ่นนโยบายสาธารณะ ไม่ควรมีเจา้ภาพเดียว ซึ่งทัง้หมดน้ีกเ็พือ่คนอุดร โดยคนอุดร ส าหรบัสสจ.มี

หนา้ทีส่นับสนุน มีหนา้ทีบ่ริการอยู่แลว้ อะไรทีเ่ป็นประโยชน์กบัประชาชน เราหนุนเต็มที่” 

 ในส่วนของสช.ซึ่งมหีน้าที่ดูแลสนับสนุนการใช้เครื่องมอืตามพ.ร.บ.สขุภาพแห่งชาติ ให้เกดิ

ประโยชน์สงูสดุ ทีผ่่านมายังให้การสนับสนุนแก่จังหวัดแบบลุ่มๆดอนๆ  

จากนี้ ไป ได้ปรับแผนและวธิีการท างาน หันมาสนับสนุนกลไกการจัดการ และสนับสนุนการพฒันา

กระบวนการสมชัชาสขุภาพจังหวดัอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้เครือข่ายภาคใีนจังหวดัได้ร่วมกนั 

“ต่อยอด” กระบวนการสมัชชาสุขภาพทีอ่ดุรธานี 

 ท่ีงามอยู่แลว้ ใหง้ามย่ิงข้ึนไปอีก.....................................(final๑๕ตค๕๕) 


